

ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการจังหวัดนครราชสีมา

ตระหนัก ว่า ปัจจุบันสภาพสังคมของจังหวัดนครราชสีมา มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในชุมชน ส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพ การพึ่งตนเอง การรักษา สิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการขาดความตระหนักรู้ เข้าใจ ด้านพฤติกรรม ปัจจัยเสี่ยง และปัญหาสุขภาพ ตามบริบทของพื้นที่

กังวล ว่า สถานการณ์ปัญหาโรควิถีชีวิต ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพ สำคัญลำดับต้นๆ ที่ระบอบอยู่ในปัจจุบัน หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปโดยมิได้ดำเนินการสกัดกั้นปัญหาอย่างจริงจัง อาจทำให้เกิดปัญหาโรคที่ป้องกันได้ของบุคคล ชุมชน อันได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ ฯลฯ และในอนาคตที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

รับทราบ ว่ามีการจัดการ แบบมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน ภาครัฐในท้องถิ่น และภาควิชาการ มาบูรณาการร่วมกัน ค้นหา/วิเคราะห์ เพื่อกำหนดอนาคตร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือสามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้ ทำให้ชุมชนและอบต. เกิดความเข้าใจในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น

หวังใ้ ว่า หากไม่มีมีการจัดการสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้นำชุมชนและอบต.ทำหลายบทบาท ไม่ได้วิเคราะห์สถานการณ์ตามลำดับความสำคัญ ที่เชื่อมโยงกับบริบทของท้องถิ่นตนเอง ก็จะไม่บรรลุผล การพัฒนาสุขภาพเพื่อความอยู่ดีมีสุข

เห็นว่า จำเป็นต้องให้ความสำคัญ กับ ตำบลจัดการสุขภาพ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาค ส่วนในพื้นที่ ร่วมกันระบุปัญหา การวางแผน การแก้ปัญหา ดำเนินการ ติดตามผล และสุดท้าย คือ การประเมินผล โดยยึดหลัก 3 พลัง คือ พลังภาคประชาชน พลังภาครัฐ และพลังภาควิชาการ แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกิจกรรมต่างๆ โดย การตัดสินใจและความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้ชุมชนสามารถจัดการสุขภาพชุมชนด้วย ชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน อย่างยั่งยืนตลอดไป

จึงมีมติดังต่อไปนี้

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กำหนดให้ “ตำบลจัดการสุขภาพ” เป็นวาระของ จังหวัดนครราชสีมา และแต่งตั้งคณะกรรมการกลไกการขับเคลื่อน ทุกระดับ ให้เป็นรูปธรรม มี โครงสร้าง การจัดการ ผู้รับผิดชอบ และการรายงานผลลัพธ์ โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภา องค์กรชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา เป็น เลขานุการกิจ

2) ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ภาควิชาการทุกระดับ มหาวิทยาลัย ชุมชนยาโม สภาองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน จัดทำ ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ (FAP) พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ภาคประชาชน ภาครัฐ/ หน่วยงาน ทุกระดับ เรื่อง “การจัดการตำบลสุขภาพ”

- 36 3) ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชน สมัชชาสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐใน  
37 พื้นที่ เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน กำหนด แผน ยุทธศาสตร์ งบประมาณ ในข้อบัญญัติ “ตำบล  
38 จัดการสุขภาพ” โดยให้แต่ละอำเภอ ตำบล มีการทำแผน และส่งแผนให้จังหวัด ภายในเดือน ตุลาคม  
39 ของทุกปี
- 40 4) ขอให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมกับ สื่อสาธารณะ มีบทบาท หน้าที่ ให้ความสำคัญในการ  
41 เผยแพร่การดำเนินงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการตำบลสุขภาพ ขององค์กรปกครองส่วน  
42 ท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชน สมัชชาสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐ ตามบริบทของพื้นที่
- 43 5) ขอให้สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา กำหนด เรื่อง “ตำบลจัดการสุขภาพ”เป็นระเบียบ  
44 วาระของเวทีสมัชชาสุขภาพพื้นที่ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อการติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียน ยกย่องและเชิด  
45 ชูเกียรติพื้นที่ดำเนินการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตำบลจัดการสุขภาพ”